

ETE - ก็ยังพอไหวอยู่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

เห็นตลาดในวันศุกร์ที่ผ่านมา เหนือเมฆได้ลงเข้าไปใกล้กราฟราคาหุ้นเรียงตัว โดยดูที่ตัวใหญ่ๆ สำคัญๆ หรือ หุ้นที่มีผลต่อตลาด หรือ SET Index นั้น เล่นเอาขึ้นไปพอสมควรเหมือนกัน หรือว่าตลาดบ้านเรา จะแกว่งในกรอบซิมๆ เศร้าๆ ออกไปอีกสักระยะก็ได้... ตัวใหญ่บางตัวก็ดูอย่างชัดเจน แต่บางตัวบางกลุ่ม ก็เล่นออกทางทางแบบสังเล แถมมีบางตัว เผลยได้ว่า จะเป็นเชิงลบเสียมากกว่า แล้วนี่จะต้องมองตลาดกันยังไง... ผลออกมา ถ้าจะว่ากันตามรายกลุ่ม หรือ ไล่กันรายตัว มีหวัง ให้เกิดความสับสนได้ เหนือเมฆก็เลยตัดปัญหาที่มันทำให้เกิดความลังเลแบบนี้ออกไป ก็แค่ลงตัดออกไป เผื่อจะได้เอาสัญญาณของ SET Index มาว่ากันเพียวๆ ในการเขียนบทวิเคราะห์ทางเทคนิค... ก็อย่างที่ว่าไว้มาบ่อยครั้ง หุ้นบ้านเรา เอาแน่เอาอนในทางจริงๆ ไม่ได้เต็มร้อยนักหรอก ลองดูนะว่า ถ้าหากสัญญาณล่วงหน้ามัน ลงในวันศุกร์ ตื่นมาวันจันทร์ หุ้นกลุ่มน้ำมันบ้านเรา จะสะท้อนไหม ซึ่งบางครั้ง เหนือเมฆก็ไม่ค่อยจะเห็นสอดคล้องกัน เหมือนอย่างที่ใครๆ เขาว่าๆ กัน... แล้วยิ่งช่วงนี้ จะนั่งจับตาดูเงินเข้าเงินออก หรือ ต่างชาติซื้อขายหุ้นไทย มากน้อยยังไง ก็อาจจะหลงๆ ทางเอาได้ เพื่อนพี่เขาสับขาหลอกยังงัยชอบกล ขายบ้าง ซื้อบ้าง... เขาเป็นว่า ต้องมองกันในรอบที่เคยกล่าวไว้ก่อนก็แล้วกัน รอบนี้ 1560-1558 ถ้ารับไม่ไหว หรือ หลุดลงมาต่ำกว่า เมื่อนั้น คาดว่าคงจะไม่ลงไปแค่ระดับ 1530+/- ที่เดิมหรอก รอบนี้ ต้องมี New Low... แต่ถ้าจะไม่ใช้ที่ว่า ก็ต้องผ่าน 1575 ให้ได้ก่อน เพื่อจะพิสูจน์ความแข็งแกร่ง โดยต้องหวังให้ผ่าน 1585-1590 อีกด้านด้วย

ดูตามเกม...

อาจจะไม่รับขึ้นก็ไม่ว่ากัน จะเก็บของไปสักระยะก็ได้ แต่ก็ขอให้อยู่ในกรอบที่เป็นแนวโน้ม ที่เราคาดหวังแบบเดิมได้อยู่ก็พอ... แต่อาการเก็บหุ้น มีมานานพอแล้ว อาจจะขึ้นลงก็ได้

- แนวรับ** : ... 4.00-4.10 ราคาช่วงนี้ สะสมได้ หรือ ไม่ต่ำกว่า 3.80 เก็บได้
- เป้าหมาย** : ... 4.40-4.50 เป็นการเก็งกำไรเล่นรอบสั้น โอกาสผ่านก็ยังคงมี

Price Chart...(ETE)



ความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ETE... ระยะกลางๆ ขึ้นไปนั้น ไม่ชัดเจน ก็เรียกว่า Sideways ในกรอบที่กว้างๆ หน่อย... ตอนนี้ เราคงไม่อยากเห็นการลงมารอบล่างแล้ว หรือ ถ้าหากจะยืนเหนือระดับ 3.80 ได้มันคง หรือ ไม่ลงมาทดสอบ เราคาดว่า โอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านกรอบบน น่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่า หรือ โอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบ 4.40-4.50 ยังมีความเป็นไปได้ที่แน่นอน... แล้วหากจะมีความสามารถต่อจากนั้น คือ เกิดการขึ้นระดับ 4.50 ได้ต่อไปด้วยแล้ว นอกจากเราจะเห็นการจะวิ่งเล่นใหม่ที่มีเป้า 5.40-5.50 แล้วนั้น เราก็อาจจะหวังการทำรูปตัว U ใหญ่ๆ ในระยะต่อไปก็ได้ หรือ โครงสร้างที่ว่ามัน ต้องมองกันถึงระดับ 7.0-7.50 กันได้เลยทีเดียว

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำแก่การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน